

## Góp ý dự thảo Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh

Chiều ngày 10/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh.

Dự thảo Quy chế gồm 5 chương, 17 điều, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng đoàn, ban cán sự đảng; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng; nguyên tắc, chế độ làm việc, quan hệ công tác và điều khoản thi hành. Việc xây dựng Quy chế làm việc mẫu xuất phát từ tình hình thực tiễn để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh trong thời gian qua; bảo đảm cho đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định số 146-QĐ/TW, ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại biểu tại các điểm cầu đã đồng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Quy chế, trong đó thống nhất cao với nguyên tắc: Tuân thủ Điều lệ Đảng,

### HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH Bàn giải pháp giúp doanh nghiệp khắc phục thiệt hại sau bão

Sáng ngày 10/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành bàn, triển khai một số công việc cấp bách trước mắt và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp đồng viên, hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại và sớm phục hồi sản xuất sau bão số 3; thống nhất kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024); triển khai đẩy nhanh tiến độ khảo sát Bộ chỉ số DDCI năm 2024; phát động thi đua doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm; vận động doanh nhân, doanh nghiệp chung tay chia sẻ với cộng đồng, ủng hộ qua tết tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó

khăn, hộ nghèo dịp tết Nguyên đán Ất Ty 2025. Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động phong trào thi đua cao điểm “30 ngày đêm thi đua lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả” từ ngày 13/9 - 13/10/2024 tới cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; tổ chức giải bóng đá, kéo co và lễ kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam.

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của nông dân do bão, lũ gây ra, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối đồng các hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp chung tay thi thực chuỗi xanh giúp bà con các địa phương của 2 huyện Hưng Hà, Quỳnh Phư.

**KNHÁC QUẢN**

## Các cơ sở giáo dục linh hoạt ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, bảo đảm an toàn cho học sinh

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều cơ sở giáo dục đã linh hoạt triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh.

Theo ghi nhận, tại xã Bách Thuận (Vũ Thư), do mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ, thoát nước chậm, gây ngập úng khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đã cho học sinh nghỉ học và lên kế hoạch tổ chức học bù vào thời điểm thích hợp. Một điểm học của Trường Mầm non Vũ Văn (Vũ Thư) đã liên hệ với phụ huynh yêu cầu dẫn trẻ sớm do nước lũ dâng cao. Tại huyện Tiên Hải, các trường học của xã Nam Trung và xã Đông Lâm bị ngập, để bảo đảm an toàn cho học sinh, 3 trường học của xã Nam Trung cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch

học bù; Trường Tiểu học và THCS Đông Lâm lùi thời gian vào học từ 7 giờ thành 8 giờ để chờ nước rút. Tại thành phố Thái Bình, trước tình hình ngập lụt, nhiều học sinh không thể ra khỏi nhà để đến trường, Trường THPT Chuyên Thái Bình cho học sinh nghỉ học vào sáng ngày 10/9; hầu hết các trường THCS và THPT chưa tổ chức học buổi chiều. Đối với các vùng không xảy ra ngập lụt, hoạt động giáo dục vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Hiện các cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, tuy thuộc vào tình hình thời tiết của đơn vị để duy trì linh hoạt hình thức tổ chức dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh và không ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian năm học.

**ĐẶNG ANH**

### TIÊN HẢI Cử di chuyển một số tàu thuyền hoạt động, neo đậu gần chân cầu Trà Lý 1

Trên địa huyện Tiên Hải hiện có 3 cây cầu bắc qua sông Trà Lý, gồm: Trà Lý 1, Trà Lý 2 và cầu vượt sông Hồng; có 2 tuyến đê biển số 5 và số 6 với tổng chiều dài 40km, hai tuyến đê sông Hồng và sông Trà Lý với tổng chiều dài tổng 18km.

Hiện nay, mực nước các trạm trên hệ thống sông Thái Bình đang ở rất cao và có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tại thời điểm 16 giờ 40 phút ngày 10/9, tại vị trí gần chân cầu Trà Lý 1 bên phía huyện Tiên Hải vẫn có một số phương tiện hoạt động, neo đậu tại đây. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình đê điều và các công trình cầu bắc qua sông, ngành chức năng huyện Tiên Hải cần tăng cường kiểm tra, yêu cầu các tàu thuyền neo đậu gần các cầu vượt sông Trà Lý đi dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để các phương tiện dưng và vào các cầu vượt sông Trà Lý; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện và kết cấu hạ tầng trên tuyến đường thủy nội địa.

**TRẦN TUẤN**

trần xây dựng phương án chi tiết, đặc biệt là công tác di dân, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra; thực hiện nghiêm chế độ thường trực (trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin, cảnh báo...).

\* Đêm ngày 9, sáng ngày 10/9, trên địa bàn huyện Đông Hưng có mưa lớn kéo dài khiến diện tích lúa bị đổ bẹp tăng từ 200ha lên 500ha, 100ha rau màu bị thiệt hại; hơn 5.650 con gia cầm, 38 con lợn bị thiệt hại; hơn 80ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị và nhân dân tiếp tục khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại sau bão, ứng phó với mưa lớn và lũ trên sông Trà Lý. Các xã duyên giang chủ động tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác đêm ngày đêm trên sông Trà Lý. Các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu để điều theo phương châm “4 tại chỗ”. Chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để sẵn sàng xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; không để diễn biến phức tạp dẫn đến khó xử lý có thể dẫn đến vỡ đê. Thực hiện cấm các đò ngang sông Trà Lý hoạt động từ 11 giờ ngày 10/9. Các đơn vị thủy nông thường trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, khi nước lũ trên sông lên nhanh không tiêu được sẽ khẩn trương đồng công và thả phạ dụ phòng, đồng thời thực hiện nghiêm quy chế đóng, mở cống dưới đê trong mùa lũ theo quy định. Các lực lượng vũ trang trong huyện sẵn sàng huy động cán bộ, chiến sĩ về địa phương hỗ trợ chính quyền và nhân dân chống lũ và hộ đê.

\* Ngày 10/9, gần 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) 2 huyện Quỳnh Phư, Kiến Xương đã tham gia xử lý mạch sủi, gia cố đê bồi sông Hóa thuộc địa phận các xã An Thanh (Quỳnh Phư) và đê sông Hồng thuộc địa phận xã Minh Tân (Kiến Xương). Tại khu vực đê bồi sông Hóa thuộc địa phận xã An Thanh, từ 11 giờ đến 15 giờ 30 phút, gần 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ khẩn trương dùng cọc tre, bao cát đắp cao 1/2 mét để gia cố trên 300m đê có nguy cơ bị ngập tràn; trước đó, LLVT huyện Quỳnh Phư đã phối hợp với các lực lượng di dời hơn 20 hộ dân cùng hàng trăm gia súc, gia cầm tại đây đến nơi tránh trú an toàn.

Cùng thời điểm này, gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên huyện Kiến Xương tích cực dùng hàng trăm bao cát, cọc tre... xử lý gần 100m đê có nguy cơ ngập tràn thuộc địa phận xã Minh Tân.

Cùng thời điểm này, gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên huyện Kiến Xương tích cực dùng hàng trăm bao cát, cọc tre... xử lý gần 100m đê có nguy cơ ngập tràn thuộc địa phận xã Minh Tân.

## THÔNG TIN VỠ ĐỀ TẠI THÁI BÌNH LÀ KHÔNG CHÍNH XÁC

Trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ, trên mạng xã hội và trong một bộ phận người dân lan truyền thông tin một số tuyến đê trên địa bàn tỉnh bị vỡ, khiến dư luận hoang mang. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh khẳng định thông tin trên là không chính xác.

Tính đến 20 giờ ngày 10/9, hệ thống đê toàn tỉnh vẫn bảo đảm an toàn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nắm bắt, cập nhật diễn biến mưa, lũ qua các kênh thông tin chính thống; tin tưởng và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Đồng thời, không đăng tải, bình luận hay chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

### Đêm ngày 9, sáng ngày 10/9, trên địa bàn huyện Tiên Hải có mưa lớn với tổng lượng mưa 130mm, gây ngập úng khoảng 400ha lúa ở các xã Đông Hoàng, Đông Long, Tây Ninh, Văn Trường, An Ninh... Đến chiều ngày 10/9, các trọng điểm công trình đê, kè, cống phục vụ PCTT trên địa bàn huyện vẫn bảo đảm an toàn.

Đê chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi mở tất cả các cống tiêu, trong đó đã mở 26 cống dưới đê biển, đê sông Hồng, đê sông Trà Lý; phối hợp với UBND các xã, thị trấn, HTX SXKD DVNN thường trực nhân lực 24/24 giờ chủ động tiêu nước; tổ chức giải phóng dòng chảy trên các tuyến sông tra. Các xã ven sông, ven biển chủ lực lượng quản lý đê nhân dân tuần tra, canh gác ngày đêm để điều theo lệnh báo động II trên sông; tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là những trọng điểm xung yếu để điều theo phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương án đỏi việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; khẩn trương triển khai phương án bảo vệ an toàn cho người dân sinh sống ngoài đê quốc gia. Đối với các tuyến đê bồi, xét thấy khả năng không an toàn phải chủ động cho nước vào để đề phòng vỡ đê đột ngột gây thiệt hại về người và tài sản sau khi đã di dời người và tài sản vào trong đê chính.

\* Sau bão số 3, các công trình đê điều trên địa bàn huyện Thái Thụy vẫn ổn định, chưa phát hiện sự cố lớn; riêng với các trọng điểm xung yếu tuy đã có diễn biến bất lợi song vẫn an toàn. Đến nay, mực nước mặt ruộng đã hạ thấp hơn 20cm so với ngày 7/9. Đê sẵn sàng ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện yêu cầu 10 cụm PCTT chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tốt nhân lực, vật tư, phương tiện để sẵn sàng huy động cho các điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”; Hạt Quản lý đê bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra các công trình đê điều, các trọng điểm xung yếu; các xã, thị

đơn vị cần thực hiện di dời người và tài sản vào trong đê chính để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu thị trấn chuẩn bị tốt phòng ở tất cả các cống dưới đê, đồng thời thực hiện nghiêm quy chế mở, đóng cống dưới đê trong mùa lũ bảo theo quy định. Tiếp tục chống các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên sông để giảm thiểu thiệt hại do lũ có thể gây ra.

Ngoài ra, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và toàn bộ cán bộ kỹ thuật làm công tác PCTT, lụt bão năm 2024 phải thường trực vị trí được phân công, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê, kè, cống để tham mưu biện pháp xử lý sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu. Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang trong tỉnh sẵn sàng huy động cán bộ, chiến sĩ về các huyện, thành phố hỗ trợ chính quyền và nhân dân chống lũ và hộ đê. Riêng với báo động lũ cấp III trên sông Trà Lý, dừng tất cả hoạt động của các bến đò ngang trên tiếng sông Trà Lý. Sở Giao thông Vận tải chủ trì và các đơn vị có liên quan thông báo cho các phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên các tuyến sông: Hồng, Luộc, Hóa, Trà Lý về tình hình nước lũ lên cao để bảo đảm an toàn cho các phương tiện và công trình cầu, cống, đê, kè.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn công trình đê điều trong thời gian báo động

### Thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2024

### Đêm ngày 9, sáng ngày 10/9, trên địa bàn huyện Đông Hưng có mưa lớn với tổng lượng mưa 130mm, gây ngập úng khu vực ở các xã Đông Hoàng, Đông Long, Tây Ninh, Văn Trường, An Ninh... Đến chiều ngày 10/9, các trọng điểm công trình đê, kè, cống phục vụ PCTT trên địa bàn huyện vẫn bảo đảm an toàn.

các tuyến đê, đồng chí đề nghị huyện Quỳnh Phư và các địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân sinh sống ở vùng bờ bao, đê bồi, vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nuôi cá lồng trên sông. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động trong đời sống, sản xuất, chủ động các phương án ứng phó, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là; đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời sự cố đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu để điều, các đoàn đê có địa chất xấu, các vị trí có ao, đầm sát chân đê theo phương châm “4 tại chỗ”, tránh sự cố dâng tiểc xảy ra.

\* Sáng ngày 10/9, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng bão về sản xuất nông nghiệp và ứng phó với lũ tại 2 huyện Vũ Thư, Kiến Xương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra việc vận hành tiêu úng tại trạm bơm Tân Phúc Bình (Vũ Thư), trạm bơm Lịch Bài (Kiến Xương), cánh đồng xã Minh Khai (Vũ Thư); kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ trọng điểm đê, cống xung yếu, gia cố bờ bao tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương).

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù bão số 3 đã đi qua nhưng diễn biến thời tiết vẫn còn rất bất thường, mưa lớn kéo dài và lũ trên các sông dâng cao. Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ gây ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ra lệnh báo động số III trên sông Trà Lý. Trong đó, yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, ngành thực hiện nghiêm các công điện của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương, Thái Thụy, Tiên Hải và thành phố Thái Bình; hai đơn vị thủy nông thực hiện tuần tra, canh gác đê điều cả ngày đêm theo lệnh báo động số III trên sông Trà Lý; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”. Triển khai phương án di dời người, tài sản các hộ dân sinh sống trong các bờ bao, đê bồi nếu thấy không an toàn vào trong đê chính; phương án bảo vệ trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, đặc biệt là phương án chống tràn tại các vị trí đê thấp trũng. Dừng tất cả các hoạt động của bến đò ngang trên triển sông Trà Lý. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông đường thủy lưu thông trên các tuyến sông Hồng, Luộc, Hóa, Trà Lý về tình hình nước lũ lên cao để bảo đảm an toàn cho các phương tiện và công trình cầu, cống, đê, kè. Rà soát các điểm xung yếu, vị trí đê có mái kè là mái đê, chân đê là đầm, ao, ruộng trũng có khả năng xuất hiện các sự cố. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung cao cho công tác tiêu úng, phân công cán bộ kiểm tra các trạm bơm, hệ thống cống để tiêu nước tối đa bảo vệ lúa mùa và cây màu.

\* Sáng ngày 10/9, UBND thành phố Thái Bình họp triển khai phương án đê phòng ngập úng đô thị do mưa, lũ. Với lượng mưa lớn rạng sáng ngày 10/9 đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến phố ở khu đô thị, khu dân cư. Sau khi nghe các địa phương báo cáo nhanh, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân không được chủ quan, lơ là về tình trạng lũ và ngập úng khi có mưa lớn. Chủ động rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu để theo phương châm “4 tại chỗ”; khẩn trương thực hiện bảo vệ an toàn dân sinh sống ở vùng bờ bao, đê bồi. Đối với những khu vực này, xét thấy không an toàn phải chủ động theo dõi con nước và đê phòng đê bồi vỡ đột ngột gây thiệt hại về người và tài sản. Các

\* Sáng ngày 10/9, UBND thành phố Thái Bình họp triển khai phương

### BÁO ĐỘNG LŨ TRÊN CÁC SÔNG...

*(Tiếp theo trang 1)*

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ gây ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành Công điện số 15/CD-PCTT hồi 10 giờ ngày 10/9, ra lệnh báo động số III trên sông Trà Lý; Công điện số 16/CD-PCTT hồi 12 giờ ngày 10/9, ra lệnh báo động số II trên sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa. Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình thực hiện tuần tra, canh gác ngày đêm để

### Tạm dừng các bến đò ngang, cấm xe tải nặng chạy trên đê

Do ảnh hưởng của xả lũ các hồ thủy điện và mưa lớn, mực nước các sông khu vực tỉnh Thái Bình đang lên nhanh: sông Trà Lý trên mức báo động III; sông Hồng, sông Luộc vượt báo động II. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu tạm dừng hoạt động các bến đò ngang trên triển các sông: Trà Lý, Hồng, Luộc, Hóa theo quy định.

án đê phòng ngập úng đô thị do mưa, lũ.

Với lượng mưa lớn rạng sáng ngày 10/9 đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến phố ở khu đô thị, khu dân cư. Sau khi nghe các địa phương báo cáo nhanh, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân không được chủ quan, lơ là về tình trạng lũ và ngập úng khi có mưa lớn. Chủ động rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu để điều, các đoàn đê có địa chất xấu, các vị trí có ao, đầm sát chân đê theo phương châm “4 tại chỗ”, tránh sự cố dâng tiểc xảy ra.

\* Sáng ngày 10/9, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng bão về sản xuất nông nghiệp và ứng phó với lũ tại 2 huyện Vũ Thư, Kiến Xương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra việc vận hành tiêu úng tại trạm bơm Tân Phúc Bình (Vũ Thư), trạm bơm Lịch Bài (Kiến Xương), cánh đồng xã Minh Khai (Vũ Thư); kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ trọng điểm đê, cống xung yếu, gia cố bờ bao tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương).

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù bão số 3 đã đi qua nhưng diễn biến thời tiết vẫn còn rất bất thường, mưa lớn kéo dài và lũ trên các sông dâng cao. Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi mở tất cả các cống tiêu, trong đó đã mở 26 cống dưới đê biển, đê sông Hồng, đê sông Trà Lý; phối hợp với UBND các xã, thị trấn, HTX SXKD DVNN thường trực nhân lực 24/24 giờ chủ động tiêu nước; tổ chức giải phóng dòng chảy trên các tuyến sông tra. Các xã ven sông, ven biển chủ lực lượng quản lý đê nhân dân tuần tra, canh gác ngày đêm để điều theo lệnh báo động II trên sông; tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là những trọng điểm xung yếu để điều theo phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương án đỏi việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; khẩn trương triển khai phương án bảo vệ an toàn cho người dân sinh sống ngoài đê quốc gia. Đối với các tuyến đê bồi, xét thấy khả năng không an toàn phải chủ động cho nước vào để đề phòng vỡ đê đột ngột gây thiệt hại về người và tài sản sau khi đã di dời người và tài sản vào trong đê chính.

\* Sau bão số 3, các công trình đê điều trên địa bàn huyện Thái Thụy vẫn ổn định, chưa phát hiện sự cố lớn; riêng với các trọng điểm xung yếu tuy đã có diễn biến bất lợi song vẫn an toàn. Đến nay, mực nước mặt ruộng đã hạ thấp hơn 20cm so với ngày 7/9. Đê sẵn sàng ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện yêu cầu 10 cụm PCTT chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tốt nhân lực, vật tư, phương tiện để sẵn sàng huy động cho các điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”; Hạt Quản lý đê bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra các công trình đê điều, các trọng điểm xung yếu; các xã, thị

\* Sáng ngày 10/9, UBND thành phố Thái Bình họp triển khai phương

điều theo lệnh báo động số III trên sông Trà Lý, báo động số II trên sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa. Đồng thời, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu để theo phương châm “4 tại chỗ”; khẩn trương thực hiện bảo vệ an toàn dân sinh sống ở vùng bờ bao, đê bồi. Đối với những khu vực này, xét thấy không an toàn phải chủ động theo dõi con nước và đê phòng đê bồi vỡ đột ngột gây thiệt hại về người và tài sản. Các

điều theo lệnh báo động số III trên sông Trà Lý, báo động số II trên sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa. Đồng thời, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu để theo phương châm “4 tại chỗ”; khẩn trương thực hiện bảo vệ an toàn dân sinh sống ở vùng bờ bao, đê bồi. Đối với những khu vực này, xét thấy không an toàn phải chủ động theo dõi con nước và đê phòng đê bồi vỡ đột ngột gây thiệt hại về người và tài sản. Các

Ngoài ra, Sở đã phân công các lực lượng tăng cường kiểm tra tất cả các cầu trên hệ thống đường bộ được giao quản lý, đặc biệt các cầu Triều Dương, Trà Lý, cầu Cam... Trong đó, tập trung kiểm tra tình trạng làm việc của móng, thân, trụ cầu; lưu ý các hiện tượng xói lở, xói sâu bề nông, nứt vỡ cấu kiện, móng trụ cầu; kiểm tra tình trạng móng cầu và đê xuất phương án sửa chữa khắc phục nhằm bảo

**NGUYỄN THỜI**